

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วัน เดือน ปี 5 ต.ค. 2560

หน้า 8 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

“กบง.” ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม เทเงินกองทุนน้ำมันรับมือ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า กบง. ได้มีมติไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) เดือน ต.ค. นี้ เพื่อลดภาระรายจ่ายของประชาชน แม้ว่าราคาตลาดโลกจะปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 577 เหรียญสหรัฐต่อดัน โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา 87 เหรียญฯ ซึ่งทำให้ราคาแอลพีจีคงราคาเดิมที่ 21.15 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) และ กบง. ให้นำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาชดเชยให้ประชาชนในอัตรา 3.02 บาทต่อ กก. ที่จากเดิมชดเชยที่ 3.57 บาทต่อ กก. เป็นชดเชยที่อัตรา 6.59 บาทต่อ กก.

“การรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกแอลพีจีครั้งนี้ ได้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันต้องรับภาระชดเชยราคา โดยมีรายจ่ายสุทธิสูงถึง 913 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งหากแนวโน้มสถานการณ์ราคาตลาดโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาระการชดเชยราคาของกองทุนน้ำมันก็จะเพิ่มมากขึ้น จึงอาจต้องมีการพิจารณาถึงสถานะของกองทุนน้ำมันฯ รวมถึงแนวทางการปรับราคาแอลพีจีให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป”

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วัน เดือน ปี 5 ต.ค. 2560

หน้า 7 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

□ ตรึงราคา

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. เห็นชอบให้ตรึงราคาอ้างอิงขายปลีกก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี ไว้ที่ 21.15 บาทต่อกิโลกรัม แม้ว่าราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกจะปรับขึ้นสูง โดยในช่วง 3 เดือนสูงถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์ วัน เดือน ปี 5 ต.ค. 2560 หน้า A1 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม

โปสทูเดย์ - กบง.กักฟันตรึงราคาก๊าซแอลพีจี ครัวเรือนกองทุนน้ำมันฯ 913 ล้าน/เดือนอ้อม หวั่นกระทบเปิดเสรี สิทธิประโยชน์ผู้มีรายได้น้อย

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 4 ต.ค. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจี สำหรับเดือน ต.ค. 2560 โดยตรึงราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีคงที่ อยู่ที่ 21.15 บาท/กก. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลก และให้แนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีสามารถดำเนินต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีในประเทศ ประกอบกับเพื่อให้ผู้มี

รายได้น้อยที่ได้รับสิทธิใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเวลาปรับตัว

ทั้งนี้ ให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯ ในการรักษาเสถียรภาพราคา โดยชดเชย 6.5965 บาท/กก. หรือมีรายจ่ายสุทธิสูงถึง 913 ล้านบาท/เดือน ซึ่งหากแนวโน้มสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาวะการชดเชยราคาของกองทุนน้ำมันฯ จะเพิ่มมากขึ้น จึงอาจจำเป็นต้องพิจารณาสถานะของกองทุนน้ำมันฯ รวมถึงแนวทางการปรับราคาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

สำหรับสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลก เดือน ต.ค. 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 577.50 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 87.50 ดอลลาร์/ตัน ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือน ก.ย. 2560 แข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อน 0.1132

บาท/ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 33.3160 บาท/ดอลลาร์ ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซแอลพีจี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.026 บาท/กก. เป็น 20.7216 บาท/กก.

“กบง.ตัดสินใจตรึงราคาเพราะต้องการดูแลค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย แต่แนวโน้มราคาแอลพีจีตลาดโลกสูงขึ้นมาก ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 200 ดอลลาร์/ตัน สูงเป็นประวัติการณ์ หากยังสูงระดับนี้จะทำให้อีก 3 เดือนข้างหน้าราคาตลาดโลกมีโอกาสแตะถึง 900 ดอลลาร์/ตัน” นายทวารัฐ กล่าว

สำหรับฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560 อยู่ที่ 37,964 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีในส่วนของก๊าซแอลพีจี อยู่ที่ 5,342 ล้านบาท และบัญชีในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 32,622 ล้านบาท ■